



สาร  
จาก

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์  
ผู้บัญชาการทหารเรือ  
เนื่องในวันกองทัพเรือ  
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

เพื่อนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพเรือ ที่รัก

วันนี้เมื่อ ๑๑๓ ปีล่วงมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม ธนบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๔๙ กองทัพเรือจึงได้ถือเอาวันมหามงคลนี้เป็น “วันกองทัพเรือ” และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการทหารเรือไทยตามแบบอารยประเทศ ส่งผลให้มีการพัฒนา และมีความเจริญก้าวหน้าเป็นกองทัพเรือที่ทันสมัยเข้มแข็ง และมีเกียรติภูมิ

กองทัพเรือเป็นสถาบันหลักของชาติไทยมาโดยตลอดทั้งภารกิจที่สำคัญในการปกป้องอธิปไตย การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การให้ความช่วยเหลือประชาชน และที่สำคัญยิ่งคือ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาล นอกจากนี้เมื่อประเมินผลการปฏิบัติที่ผ่านมาทุกหน่วยงานของกองทัพเรือแล้วปรากฏว่าผ่าน “ขั้นวางรากฐาน” กล่าวคือ หน่วยงานต่าง ๆ มีการพัฒนาขีดความสามารถของตน และมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้กองทัพเรือบรรลุ วิสัยทัศน์กองทัพเรือ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ที่กำหนดว่า “จะเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” เรียบร้อยแล้ว ผมขอแสดงความชื่นชม และขอบคุณที่พวกเราทุกคนได้เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถจนภารกิจต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมมือร่วมแรงกันปฏิบัติงานสำคัญที่จะดำเนินต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณนี้ กองทัพเรือต้องเป็นหน่วยงานหลักในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และสง่างามตามโบราณราชประเพณี นับเป็นภารกิจสำคัญระดับประเทศ ซึ่งจะนำความภาคภูมิใจ มาสู่ประชาชนและทหารเรือทุกคน นอกจากนั้นเพื่อให้กองทัพเรือดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติศักดิ์อย่างถาวร จึงต้องปฏิบัติภารกิจที่สำคัญเช่นที่ผ่านมา และปฏิบัติตามนโยบายสำคัญเพื่อนำกองทัพเรือไปสู่ “ขั้นรุกคืบหน้าสถาปนาความมั่นคง” ในแนวคิดที่ว่า “ที่มีอยู่ต้องรักษาให้อยู่ แล้วพัฒนาต่อไป” โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนา “๓ องค์ ๑ ด้าน” ได้แก่ องค์บุคคล องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี และด้านการบริหารจัดการ อันเป็นการสืบสานปณิธานของบรรพบุรุษทหารเรือ ไปสู่การบรรลุภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสะท้อนค่านิยมของกองทัพเรือให้ปรากฏสู่สายตาประชาชน ภูมิภาค และประชาคมโลกเพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชนและสังคมเป็น “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ” ตลอดไป

โอกาสที่วันกองทัพเรือได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผมขอส่งความปรารถนาดี และความระลึกถึงมายังทุกท่าน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้เพื่อนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพเรือ ตลอดจนครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาอันเข้มแข็ง สามารถฝ่าฟันวิกฤตและอุปสรรคต่าง ๆ พร้อมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ เพื่อกองทัพเรืออันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

พลเรือเอก

(ลือชัย รุดดิษฐ์)  
ผู้บัญชาการทหารเรือ